

# BIDV và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

11:21 17/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA) tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác.**

Đây là cơ sở để triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp là hội viên VYEA; phù hợp với định hướng của Chính phủ về thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nhân trẻ, và mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của hai bên.



*Ông Trần Long, Phó Tổng Giám đốc BIDV và ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch VYEA đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác.*

Theo thỏa thuận hợp tác, BIDV sẽ cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho các doanh nhân trẻ, doanh nghiệp hội viên VYEA. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực truyền thông, phát triển thương hiệu và tổ chức hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp như: đào tạo nghiệp vụ tài chính cho lãnh đạo và cán bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ

làm chủ, hỗ trợ tiếp cận công nghệ, cập nhật tình hình thị trường, giới thiệu, kết nối hoạt động kinh doanh giữa thành viên của VYEA và khách hàng của BIDV; phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối kinh doanh...

Căn cứ theo các nội dung hợp tác, VYEA sẽ có hướng dẫn và triển khai tới Hội Doanh nhân trẻ tại 63 tỉnh, thành phố và các ngành, đơn vị trực thuộc để các doanh nghiệp hội viên sớm tiếp cận sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng BIDV một cách hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch VYEA cảm ơn sự đồng hành, hợp tác của BIDV trong nhiều năm qua với các doanh nghiệp hội viên của hội; đồng thời đặc biệt tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong giai đoạn mới.

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết: Với bề dày lịch sử xây dựng và phát triển của BIDV và VYEA, hai bên sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ để hợp tác, phát triển một cách hiệu quả; góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ thế hệ mới lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có đủ nguồn lực ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu công nghệ mới; phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nhân trẻ Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.



*Các đại biểu chúc mừng thành công lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.*

Sự kiện ký kết hợp tác giữa VYEA và BIDV lần này đánh dấu bước phát triển mới cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên; đồng thời là tiền đề mở ra nhiều cơ hội cho sự hợp tác toàn diện và bền vững của hai đơn vị trong thời gian tới.

Với lịch sử hơn 67 năm hình thành và phát triển, BIDV là ngân hàng thương mại lâu đời và lớn nhất Việt Nam xét theo quy mô tổng tài sản. Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản BIDV đạt 2,52 triệu tỷ đồng; mạng lưới rộng khắp với gần 1.100 điểm giao dịch; hiện diện thương mại tại 5 quốc gia và vùng lãnh thổ; phục vụ trên 20 triệu khách hàng; thiết lập quan hệ đối tác với hơn 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu.

Trong nhiều năm liên tiếp BIDV nằm trong danh sách thương hiệu quốc gia (Hội đồng thương hiệu quốc gia bình chọn); nhóm 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Vietnam Report); nhóm 1.000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu (Tạp chí Forbes); ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam (Tạp chí The Asian Banker); Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asian Banking and Finance và Tạp chí Alpha Southeast Asia); Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á (Tạp chí Global Banking & Finance Review) và nhiều giải thưởng uy tín khác. BIDV là sự lựa chọn tin cậy của các tổ chức quốc tế lớn như WB, ADB, AFD, JICA, NIB và đông đảo khách hàng, đối tác.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bidv-va-hoi-doanh-nhan-tre-viet-nam-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac>